

อีกเพียงไม่กี่วันก็จะถึง วันสถาปนากรมป่าไม้ 117 ปี ที่ผ่านมาจากป่าที่อุดมสมบูรณ์จนถึงวันนี้มีป่าไม้เหลืออยู่ไม่เท่าไร?

สาเหตุหลายประการที่ป่าไม้เมืองไทยเหลือน้อยจะไปกล่าวโทษข้าราชการป่าไม้แต่ฝ่ายเดียวก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง!

ประชากรที่เพิ่มมากขึ้นเป็นส่วนหนึ่งที่ป่าไม้ถูกทำลาย?

เอาเป็นว่าต่อจากนี้ไปเราจะช่วยกันอย่างไรเพื่อไม่ให้ป่าถูกทำลายลงไปมากกว่านี้ดีกว่า?!!!

ผมชอบนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี ที่ประกาศออกมาชัดเจนให้ข้าราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ยึดหลัก "รวดเร็วโปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้" ให้ข้าราชการในสังกัดถือปฏิบัติ?

ความตั้งใจของ "ท่านรัฐมนตรีวิเชษฐ์" ในการทำงานนั้นเห็นได้จากการลงลุยพื้นที่ด้วยตนเอง ไม่เว้นแม้วันหยุดราชการ

ภาพที่ท่านรัฐมนตรีฯ เอาจริงกับบรรดาผู้บุกรุกทำลายทรัพยากรฯ ลงมือทุบทำลายด้วยตัวเอง เป็นภาพที่ชาวบ้าน

ทนายทศ

บ้านเมือง

ก้าวสู่ 118 ปีกรมป่าไม้

ไม่ค่อยจะได้เห็นบ่อยนัก

แต่จะด้วยที่ว่า! "ทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัย" หรือเปล่า ไม่ทราบได้?

เป็นเหตุให้บรรดาพวกขี้จฉลาดพากันวิจารณ์หาว่าเอาหน้า ลือ?

โดยเฉพาะที่มงานว่าที่ ผช.รมต. ที่มีข่าวว่า "ท่านนายกา ยังลัษณ" ยังไม่ยอมเซ็นมอบหมายงาน?

ผล่อๆ ข้าราชการกระทรวงทรัพยากรฯ อาจจะได้เห็นรายการหน้าแตกเย็บไม่ติด หากอดนั่งเก้าอี้ที่ตัวเองหมายตา...ฮา?

นี่ขนาดยังไม่ทันได้รับการมอบหมายงานกันเลย ที่มงานยังทำตัวเป็น "หอกข้างแคร่!" ท่านรัฐมนตรีว่าการฯ เสียแล้ว ก็เหน้อยแทนที่มงานท่านรัฐมนตรีวิเชษฐ์ครับ!

ที่จะต้องมาคอยแกล้งกับพวก "ไอ้เสือเอวาว" ทั้งๆ ที่นายตัวเองยังไม่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่กระทรวงใด?

อีกทั้งหากว่า...ถูกส่งตัวให้มาปฏิบัติงานใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ???

ก็เชื่อว่าท่านรัฐมนตรีว่าการฯ จะมอบหมายให้ไปดูแลกรมใดกรมหนึ่ง ซึ่งต้องทำความเข้าใจกันเอาไว้เสียด้วยว่า!

"ตำแหน่ง ผช.รมต." นั้นมีหน้าที่ทำงานตามคำสั่งที่รัฐมนตรีว่าการฯ มอบหมายเท่านั้น?

ไม่ได้มีบทบาทบริหารปกครองข้าราชการประจำแต่อย่างใดทั้งสิ้น?

ครับ!...วันที่ 18 กันยายนนี้ เป็นวันครบรอบวันสถาปนากรมป่าไม้ครบ 117 ปี และที่ กรมอุทยานแห่งชาติ ก็ได้มาร่วมจัดงานกันเสียเลยในวันเดียว

ก็กราบขออารมย์ "เสด็จพ่อ ร.5" จงช่วยปกป้องรักษาให้ข้าราชการป่าไม้ที่ดีทุกคน จงมีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่ครับ!

สีฟุ้งได้